
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๙/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

ณ  หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
 
๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๔๙ โดยขอใหมีการแกไขดังนี้ 

  ๑.  หนา ๗ วาระที่ ๒.๓   ใหตัดขอความ  “ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีความประสงคที่จะซื้อ
ที่ดินเพื่อสรางหอพักใหกับนักศึกษา  ดังนั้นจึงตองดําเนินการหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อนํามา
จัดสรางหอพักใหกับนักศึกษาตอไป” ออก    

๒.  หนาที่ ๘ วาระที่ ๒.๔  บรรทัดที่ ๓  ใหแกไขขอความ “ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๔๙   ไดมีการจัดลําดับความสําคัญนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป ๒๕๕๐”  
แกไขเปน  “เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๐  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ป  ๒๕๕๐” 

๓.  หนาที่ ๘ วาระที่ ๒.๔ บรรทัดที่ ๘ ยอหนาที่ ๒ ใหใชขอความตอไปนี้แทน  
“ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี เรียนใหที่ประชุมทราบวา ในการจัดสรรงบประมาณ พัฒนา
ตามยุทธศาสตร สวนหนึ่งจะนําไปดําเนินการดานการประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร 
และการพัฒนาดานขอมูลสารสนเทศ” 

๒. ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจสนามกอลฟ และมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเรงรัดผูรับผิดชอบเสนอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภา
คร้ังตอไป 

๓. ที่ประชุมรับทราบการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการวิจัยของแตละคณะและ
สํารวจความตองการของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงบรรจุอยูในแผน
งบประมาณป ๒๕๕๐ แลว 

๔. ที่ประชุมรับทราบเรื่องการตัดคําวา “อัญมณีศาสตร” ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการ 

๕. ที่ประชุมรับทราบการกําหนดนโยบายใหแตละคณะรับผิดชอบการวิจัยที่เกี่ยวของกับคณะ
อยางนอยปละ ๑ เร่ือง ซ่ึงบรรจุอยูในแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป 
๒๕๕๐ แลว 



๖. ที่ประชุมรับทราบการรายงานจํานวนผูจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและผูไมจบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

๗. ที่ประชุมรับทราบคดีหมายเลขดําที่  ๑๖๑/๒๕๔๙ เร่ืองระหวางนายณรงค  โพธิ์สามตน 
ผูฟองคดีกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และพวกรวม ๓ คน ซ่ึงเรื่องดังกลาวอยูใน
ขั้นตอนของอัยการดําเนินการทําเรื่องขยายระยะเวลาการยื่นคําใหการตอศาลออกไป 
ประมาณ ๓๐ วัน 

๘. ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อธิการบดีและคณบดีซ่ึงมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดย
เห็นชอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.   มหาวิทยาลัยควรแปลงยุทธศาสตรเปนแผนงาน  กอนที่จะมีการแปลงแผนงาน
เปน KPI  แลวจึงกําหนดงบประมาณลงสูแผน  

๒.  มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผลการวิจัยที่มีอยูทั้งหมด  เสนอสภามหาวิทยาลัย
และควรพัฒนาผลการวิจัยใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  มีการสํารวจงานวิจัย บทความที่ตีพิมพ
เผยแพร ความกาวหนาทางวิชาการ และผลงานการวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน
อาจารยที่เสนอผลงานทางวิชาการมจีํานวนเทาใด และควรมีการวิจัยสถาบันดวย   

๓.   สภามหาวิทยาลัยควรเปนผูกําหนดนโยบายในการวิจัย และเสนอแนวทาง 
ในการจัดหางบประมาณ ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก  

        หลังจากที่มหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายในการวิจัยจากสภามหาวิทยาลัยแลว   
ควรดําเนินการจัดทําแผนงานวิจัยในแตละป โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพของ สมศ. 
และ ก.พ.ร.ซ่ึงมีความแตกตางกันดวย     

๔.   มหาวิทยาลัยควรรายงานจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบดวย    

๕. ที่ประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรายงานจํานวนระเบียบ  ขอบังคับที่
มหาวิทยาลัยจําเปนตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ทั้งหมด วามีจํานวนกี่ฉบับ  ดําเนินการแลวจํานวนกี่ฉบับ  และยังไมไดดําเนินการกี่ฉบับ 
เสนอตอคณะกรรมการติดตามฯ ไดรับทราบในการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งรายงานผล
การดําเนินโครงการหรือแผนงานที่ผานสภามหาวิทยาลัยแลว วามีจํานวนทั้งหมดกี่โครงการ  
ไมสามารถดําเนินการไดกี่โครงการ  มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร  มีอุปสรรคหรือปญหา
อยางไรบาง      

๖. ประชุมเห็นวาบทบาทของคณะกรรมการติดตาม ฯ  ตามมาตรา ๔๙ และ๕๐ มี
อํานาจหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน  



ซ่ึงนับวาเปนการตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยดวย สวนคณะกรรมการติดตามฯ 
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมิน (KPI) ใหชัดเจนกอนที่จะมีการดําเนินการ
ติดตาม ฯ  

๗.   คณะกรรมการบางทานเห็นวา  ควรจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยบางขอ  ใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและตัวช้ีวัดการ
ประเมินของ ก.พ.ร. และ สมศ. เพราะมีบางนโยบายไมชัดเจน   

๘.  มหาวิทยาลัยควรมีคณะอนุกรรมการวิจัย เพื่อปฏิบัติภารกิจในการวิจัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม  ซ่ึงอาจจะมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้รวมเปน
คณะอนุกรรมการดวย  คณะกรรมการชุดนี้จะปฏิบัติภารกิจไมซํ้าซอนกับคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. และก.พ.ร. และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี    ซ่ึงคณะกรรมการแตละชุด
จะตองปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกัน  ซ่ึงอาจจะชวยใหมหาวิทยาลัย และหนวยงานมี
การพัฒนางานที่ครอบคลุมทุกดาน    

๙.  ที่ประชุมมีความเห็นวา  ทุกสวนงานควรไดรับการประเมินคุณภาพ  และไดรับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  ดวย    

๑๐.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ควรปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่  และมีการประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ซึ่งที่ประชุมเสนอให  
ผศ.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหขอมูลแกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณบดี  ซ่ึงจะชวยใหคณะกรรมการฯ ได
ขอมูลครบถวนยิ่งขึ้น    

๑๑.  การกําหนดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรจะนําเรื่องการวิจัยมาเปน
วาระในการประชุมดวย  

๙. ที่ประชุมเห็นชอบความเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเร่ือง (ราง) 
กรอบ/แนวทางการพัฒนา (แผนปฏิบัติราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสูมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดีรวมกันหารือเพื่อหาขอสรุปในเรื่องดังกลาวกับกอง
นโยบายและแผน ถามีขอสรุปอยางไรใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

๑๐. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องการอนุมัติงบพัฒนาตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 
๒๕๕๐  และมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัย



ไปดําเนินการศึกษาขอมูลและรวมกันพิจารณาตามความเหมาะสม พรอมทั้งหาขอสรุป
โครงการที่ผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๔๙ แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

๑๑. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  การใชครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ.  ... 

๑๒. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย การเบิกจายเงิน
งบประมาณ  งบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ. ... 

๑๓. ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
โดยขอใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๔. ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน ๓ ทาน คือ อาจารยประสาน  ธัญญะชาติ, อาจารยละเมียด  ควรประสงค และอาจารย
วันตา  เทือกขันต ี   

๑๕. ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจกรรมเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๖. ที่ประชุมรับทราบการรายงานงบเดือน เงินนอกงบประมาณ สํานักทรัพยสินและรายไดเดือน
กันยายน ๒๕๔๙ 

๑๗. ที่ประชุมรับทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยเร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

 
 


